

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๘๓๕๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด ๓ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๑๒/๐๒๑๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายละเอียดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับจังหวัด ๓ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐)

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ (ผู้ว่า CEO) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และสนับสนุนการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด สำนักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีผลสำรวจ วิเคราะห์ ประสานราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด ๓ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) และขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ (Agenda) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลักดันภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งสร้างความตระหนัก รับรู้ และกำกับติดตามการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยอาจพิจารณางบประมาณของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนด

๒. ประสานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) การประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด การเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมของจังหวัด รวมถึงการเข้าร่วมในกระบวนการติดตามโครงการและการให้ความเห็นการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐

/๓. สนับสนุนการขับเคลื่อน...

๓. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด ภายใต้กลไกคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด... ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จากเว็บไซต์สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [www.pad.moi.go.th](http://www.pad.moi.go.th) หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ มท. ๕๐๕๘๔